
เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๔๙๘ 

 

ที่ ๔๕๔๘/๒๔๙๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ 
 

๑๗ ธนัวำคม ๒๔๙๘ 

 

เร่ือง  หำรือทำงปฏบิัติเพื่อสนองข้อปรำรภของท่ำนนำยกรัฐมนตรี 
 

เรียน  อธบิดีกรมตรวจรำชกำรแผ่นดิน 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกรมตรวจรำชกำรแผ่นดิน ที่ ๔๕๐๘/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑ ธนัวำคม ๒๔๙๘ 

 

หนังสือกรมตรวจรำชกำรแผ่นดินอ้ำงถึงข้ำงบนแจ้งว่ำ ท่ำนนำยรัฐมนตรีได้
บันทึกค ำปรำรภส่งให้กรมตรวจรำชกำรแผ่นดินมีข้อควำมว่ำ “เวลำมีกำรปลูกอำคำรขึ้นในเขต
เทศบำลใคร่จะให้คนไทยได้เช่ำบ้ำง ๗๕% ก่อน จะมีวิธีกำรอย่ำงใด เพรำะใครๆ ปลูกขึ้นกม็ีแต่
คนจีนเต็มหมด” จึงขอให้ข้ำพเจ้ำพิจำรณำหำทำงสนองควำมต้องกำรของท่ำนำยกรัฐมนตรีนั้น 
ได้รับทรำบแล้ว 

กำรที่จะสนองควำมต้องกำรของท่ำนนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวข้ำงต้น นั้น จะต้อง
ท ำในรูปกฎหมำย ซ่ึงเวลำนี้กระทรวงมหำดไทยกไ็ด้มอบให้กรมประชำสงเครำะห์เป็นผู้ด ำเนินกำร
พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำยควบคุมค่ำเช่ำอยู่แล้ว จึงสมควรที่จะแจ้งค ำปรำรภของท่ำนนำยกรัฐมนตรี
นี้ ไปให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

 

(ลงชื่อ) หยุด  แสงอุทยั 

(นำยหยุด  แสงอุทยั) 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๕๓๕

ที่ ๕๕๕๕/๒๕๓๕                                                               สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า

๑๓ อิ๊นวาคม ๒๕๓๕๕
เรื่อง หารือทางปฏิบัติเพื่อสนองข้อปรารภของท่านนายกรัฐมนตรี
เรียน อธิบดีกรมตรวจราชการแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ที่ ๕๕๐๕ /๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ ธั้นวาคม ๒๕๓๕

หนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดินอ้างถึงข้างบนแจ้งว่า ท่านนายรัฐมนตรีได้
บันทึกคําปรารภส่งให้กรมตรวจราชการแผ่นดินมีข้อความว่า “เวลามีการปลูกอาคารขึ้นในเขต
เทศบาลใคร่จะให้คนไทย
             ได้เช่าบ้าง ๓๕% ก่อน จะมีวิธีการอย่างใด เพราะใครๆ ปลูกขึ้นก็มีแต่
คนจีนเต็มหมด” จึงขอให้ข้าพเจ้าพิจารณาหาทางสนองความต้องการของท่านายกรัฐมนตรีนั้น
ได้รับทราบแล้ว

การที่จะสนองความต้องการของท่านนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น นั้น จะต้อง
ทําในรูปกฎหมาย ซึ่งเวลานี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดําเนินการ
พิจารณายกร่างกฎหมายควบคุมค่าเช่าอยู่แล้ว จึงสมควรที่จะแจ้งคําปรารภของท่านนายกรัฐมนตรี
นี้ไปให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความน
             ับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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